

ธรรมะ: บุญญพลัง

พุทธอุทยานเกาะกลางน้ำบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี



1 9 ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

บทที่ 6 สุดยอด พันธุ์มนุษย์

www.boonyapalung.com

บทที่ 6 สุตยอต...พันธุมุขย์



ในโลกเรามีพลเมืองสัตว์มนุษย์มากกว่าเจ็ดพันล้านหัว แต่ละหัวก็แยกแยะกันออกไปตามภูมิปัญญาความคิด เรามาดูกันซิว่า

หัวเรามันอยู่ในภูมิความคิดระดับการใช้งานในภูมิไหนในเจ็ดพันกว่าล้านคนสู่มๆเอาออกมาซักพันคนแล้วเอา ไอ้ทั้งพันคน

ที่สู่มออกมานั้นมาคั้นเอาหัวกะทิจะได้คนที่พอจะพูดรู้เรื่องได้คนเดียวเรามีศักยภาพพอจะเป็นหนึ่งในพันนั้นรี เปล่า !

มนุษย์พันธุนี้พูดจาอะไรก็พอจะเข้าใจพอรู้เรื่องแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างต้องใช้การบอกการชี้ต้องอย่างนั้นต้อง อย่างนี้ถึงจะทำได้ดี ทำได้ถูก

หากเป็นลูกน้องเจ้านายก็เหนื่อยหน่อยทำอะไรตัดสินใจอะไรไม่ค่อยถูกต้องมีการจัดการใช้การบอกจึงจะทำ ออกมาได้ดี

เป็นมนุษย์พันธุผู้ตามนำใครไม่ได้เจิงลูกเดียวศักยภาพเป็นได้แค่ลูกจ้างที่เจ้านายพอจะวางใจได้นิดหน่อยถ้า มนุษย์พันธุเช่นนี้

เป็นเพื่อนเป็นลูกจ้างเป็นคนในครอบครัวหรือที่เราร่วมงานด้วยถือว่าเราพอจะเป็นผู้มีบุญที่ได้มนุษย์พันธุนี้ มาร่วมทาง

คนที่พูดพอจะรู้เรื่องบ้างมันหายากพบเจอแต่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องมั่วเอาแต่ใจพูดยากลำบากใจหากเราได้มนุษย์ พันธุนี้มาสักคน

การขับเคลื่อนของกลุ่มของครอบครัวของบริษัทจะคล่องจะเบาขึ้นขอให้เจอซักคนเหอะกลัวไม่เจอซะ มากกว่านี้เป็นหนึ่งในพันที่สู่มออกมาจากเจ็ดพันกว่าล้าน

คราวนี้เราก็สู่มออกมาทีละพันคนเมื่อนำมาแยกคัดหัวกะทิออกมาแล้วได้มนุษย์พันธุพูดจาพอจะรู้เรื่องบ้าง พันกลุ่ม ก็จะได้หนึ่งพันคน

เราก็เอาไอ้พันคนที่คัดไว้นี้มาปั่นมาแยกมาคัดมาคั้นมาเคี้ยวก็จะได้มนุษย์ที่พูดรู้เรื่อง ได้คนเดียวมนุษย์พันธุ์นี้เป็นมนุษย์พันธุ์ “ได้” มนุษย์พันธุ์ “โอเซ เยส”

คำว่า “ไม่” “ไม่ได้” เป็นไม่มีนอกจากไม่รู้ ไม่ชำนาญ นอกเหนือปัญญา ความคิด แต่ก็พยายามจะทำตามเนื้องานและคำสั่ง

เป็นมนุษย์พันธุ์ได้ตั้งใจของเจ้านายไว้วางใจได้ พูดจาอะไร สิ่งอะไร รู้เรื่องหมดแต่ให้คิดเองในบางเรื่องบางอย่าง

นอกเหนือไปจากคำสั่งยังคิดไม่ค่อยเป็น แต่ชี้แนะได้ บอกได้ สอนได้ รู้อะไรควร อะไรไม่ควรไม่ค่อยจะคัดค้านใคร เข้าใจและยอมทำตาม เท่าที่ปัญญามี

หากใคร กลุ่มใด บริษัทไหน มีมนุษย์พันธุ์อย่างนี้ ร่วมอยู่สักคน ที่แห่งนั้น มีแต่ความเจริญ มนุษย์ที่พอเข้าใจพอรู้เรื่อง เป็นหนึ่งในพันแล้ว

แม้รวมกันถึงพันคน ก็ไม่เท่ากับได้มนุษย์พันธุ์นี้ แค่คนเดียว คนเดียวที่เราไว้ใจได้ พอทำงานแทนเราได้ ดูแลอะไรต่างๆ ตามที่เราต้องการได้

กลุ่มของเรา บริษัทของเรามีมนุษย์พันธุ์นี้ใหม่แล้วเราเองเป็นมนุษย์พันธุ์พูดจารู้เรื่อง รีเปล่าหรือเป็นประเภทรู้มากู้แม่งทุกเรื่อง แต่ไม่รู้จริงซักเรื่อง มั่ว !

จากนั้น ก็ลุ่มเอามาจากคนทั้งเจ็ดพันล้านอีกเอาออกมาคัด คั้นมนุษย์พันธุ์หัวกะทิต่อ เหมือนกับน้ำมันที่ต้องกลั่น ให้ใส ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

คราวนี้ เราก็เอาไอ้มนุษย์พันธุ์พูดจารู้เรื่อง ที่คัดออกมาแล้วนั้นแหละ คัดออกมารวมๆกันให้ได้อีกหนึ่งพันคน เป็นพันคนของมนุษย์ที่พูดจารู้เรื่อง เข้าใจในสิ่งที่พูด ที่ให้ทำ

จากหนึ่งในพันคนของมนุษย์ที่พูดจาพอจะรู้เรื่องทั้งพันกลุ่มโอย.....ซังกงแล้วว๊อย.....! ทั้งพันคนนี้ คัดออกมา คั้นออกมา จะได้มนุษย์พันธุ์ “ผู้นำ” ได้คนเดียว

มนุษย์พันธุ์นี้ เป็นมนุษย์ที่พูดจาพอจะรู้เรื่องด้วย รู้เรื่องดีด้วย สามารถนำองค์กร บริษัทและประเทศขึ้นไปแข่งขันกับคู่แข่งได้

เป็นมนุษย์พันธุ์รู้ตัวรู้ชั่วสามารถส่งการมนุษย์พันธุ์พุดจารู้เรื่องให้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนไปในทิศทางที่วางโปรแกรมเอาไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มนุษย์พันธุ์ผู้นำ มีความพร้อมทั้งการแก้ปัญหา เผชิญปัญหา ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีความสามัญสำนึก ความคิดเป็นของตนเอง

ไม่หลงตกลงไปในความตกต่ำได้ง่ายๆอย่างมนุษย์พันธุ์ทั่วไปมนุษย์พันธุ์นี้เป็นผู้นำ ย่อมไม่แสวงหาผู้ตาม เป็นหน้าที่ของผู้ตามที่ต้องแสวงหาผู้นำ

เช่นกันเราเป็นมนุษย์พันธุ์นี้รีเปล่าหากยังแสวงหาพวกพ้องอยู่ เพื่อนำมารวมกลุ่ม เจ้ายังห่างไกลกับจิตใจของมนุษย์พันธุ์นี้

มนุษย์พันธุ์นี้มีกำลังขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ตัดสินใจเอง มีแต่มนุษย์ผู้ตามนั้นแหละ ย่อมแสวงหาผู้นำ เจ้าแห่งลัทธิ เจ้าแห่งกลุ่ม

เจ้าแห่งบริษัท ย่อมไม่แสวงหาใคร มีแต่ใครๆนั้นแหละ ต่างสมัครใจเข้าไปอยู่ร่วม เมื่อเจ้าลัทธิ เปิดโอกาสรับสมัครเข้าพวก

เข้าไปเป็นเฟือง กลไก แห่งตัวผู้นำให้พุ่งยิ่งขึ้นไปเบื้องบนและเบื้องหน้า ท่านเป็นมนุษย์สายพันธุ์นี้รีเปล่า ลองเช็คตัวเองดู เช็คง่ายๆ

1. พุดจา ทำงาน ความคิด และใดๆ ในสรรพสิ่ง พอจะรู้เรื่องบ้างรีเปล่า
2. เป็นคนรู้เรื่องไวใจได้ ทำได้ คิดได้ สั่งคน อธิบาย จากผู้นำ ให้องค์กรขับเคลื่อนได้
3. ตัดสินใจได้ นำได้ ปกครองมนุษย์พันธุ์พอจะรู้เรื่องและรู้เรื่องได้ เป็นที่รวมใจของผู้คน

มนุษย์พันธุ์นี้เป็น 1 ใน พันล้าน ที่สุ่มออกมา ท่านภูมิใจไหมหากเป็นมนุษย์พันธุ์นี้ หรือมีเชื้อของมนุษย์พันธุ์นี้ หากสถานที่ใด

มีมนุษย์พันธุ์นี้ซักคน สถานที่นั้นมีแต่ความเจริญ รวยครึบรวย !คราวนี้เราก็อามมนุษย์ 1 ในพันแรก ที่พอจะรู้เรื่อง เอามาคัดไว้ให้ได้ พันคน

แล้วไอ้พันคนนี่ที่ผ่านเข้ารอบ ก็มาคัดเหลือเพียง 1 เป็นมนุษย์ที่พุดรู้เรื่อง แล้วคัดเอาประเภทที่ผ่านรอบ คัดเลือกนี้ ที่พุดจารู้เรื่อง

คัดออกมาแล้วรวมกันให้ได้อีกหนึ่งพันคนในจำนวนพันคนนี้มีมนุษย์พันธุ์ผู้นำเพียงคนเดียว ไอ้มนุษย์พันธุ์ผู้นำที่เป็น 1 จากพัน

จากพันกลุ่มรู้เรื่อง หรือ 1 ในพันล้าน จากผู้ที่พอจะรู้เรื่อง คัดออกมารวมกันให้ได้สักพันคน ก็ลองคุณเข้าไปซิ ! ทั้งหมดนั้นแหละ

ได้ผู้กล้าหาญ เข้มแข็ง และมีศักยภาพเพียงพอแค่คนเดียว มนุษย์พันธุ์กล้าหาญ อดอาจ มีศักยภาพเพียงพอ เป็นมนุษย์พันธุ์ที่ พอจะพุดรู้เรื่อง

เป็นคนพุดจารู้เรื่อง เข้าใจทำได้ เป็นผู้นำ ผู้พอจะรู้เรื่อง และผู้รู้เรื่องด้วยนั้นแหละ เป็นมนุษย์พันธุ์กล้าหาญ เพียงพร้อมไปด้วยศักยภาพ ในการตัดสินใจ

กล้าได้ กล้าเสีย ไม่วิตก โลเล ตายเป็นตาย เป็นผู้นำที่ไวใจได้ ใครมีมนุษย์พันธุ์นี้ ไวในคอลเลกชั่น แค่เริ่มต้น ก็กำชัยไปกว่าครึ่ง

ท่านมีเชื้อเผ่าพันธุ์ในมนุษย์พันธุ์นี้บ้างรีเปลา หรือในองค์กรมีท่านเหล่านี้บ้างรีเปลา มนุษย์พันธุ์กล้าหาญแบบนี้ คัดออกมาอีก

จากมนุษย์ 1000 คนที่สุ่มออกมาจาก 7000 ล้านคนที่พอจะรู้เรื่อง 1000 คน ได้ 1 คนที่รู้เรื่องและ 1000 คนที่รู้เรื่อง ได้ 1 คน ที่เป็นผู้นำ

และผู้นำที่แยกคัดแล้ว 1000 คน ได้ผู้กล้าหาญแค่คนเดียว และไอ้ที่กล้าหาญแบบนี้แหละ คัดออกมาให้ได้ อีก 1000 คน เอามาประกวด

ประชันข่าอ่อนกัน ก็จะได้มนุษย์พันธุ์มีปัญหาแค่คนเดียว มนุษย์พันธุ์มีปัญหาเนี่ยมันเป็นพันธุ์มนุษย์ที่แสนจะ ซุปเปอร์เพอร์เวออร์จริงๆ

หายาก ยาก เพราะเป็นมนุษย์พันธุ์ พอจะรู้เรื่องด้วย รู้เรื่องด้วย เป็นผู้นำด้วย เป็นผู้กล้าหาญด้วย จึงจะมี ปัญหาขึ้นมาได้ มนุษย์เช่นนี้

เป็นมนุษยธรรม เป็นมนุษย์ที่รู้เห็นตรงตามความเป็นจริง เป็นมนุษย์มีศีล มนุษย์พันธุ์ชั้นศีลนี้ เป็นมนุษยธรรม ถ้าตายไป หากกลับมาเกิดอีก ก็ไม่เกิน 7 ครั้ง

ทางพุทธศาสนาบอกว่า เข้านิพพาน ไม่ต้องมาโดนคัดเลือกตั้งแต่ต้นอีก แต่ประการใด คำว่าเป็นมนุษยธรรม ก็คือ เป็นมนุษย์ที่มีคติ

ความแน่นอนการันตี ชัวร์ป้าดว่า ไม่ตกไปสู่อบายภูมิ คือ ไม่กลับมาเกิดเป็นสัตว์ อสุรกาย เปรต หรือ สัตว์นรกอีกต่อไป จึงได้ชื่อว่า

เป็นมนุษย์พันธุ์ “มนุษยธรรม” แบ่งออกเป็น มนุษยธรรมพันธุ์ หยาบ กลาง ละเอียดถ้ำ หยาบ ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อีก 7 ชาติ

ถ้ำ กลางก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อีก 3 ชาติถ้ำ ละเอียดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อีก ชาติเดียว ทั้ง 3 มาตรฐาน เมื่อเกิดครบเกณฑ์

ก็จะหลุดจากชั้นอนุบาล ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องป่วย ไม่ต้องแก่ ไม่ต้องพลัดพราก จากวัตถุและบุคคล ไม่ต้องโศกา รำไห้และไม่ตายอีกต่อไป

อมตะ ครับ อมตะ มีชีวิตอมตะ รับรู้ทุกๆสถานะได้มีแต่ความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่ต้องมีเกิด ให้มันแก่ ให้มันเจ็บ ให้มันตาย อีกต่อไป

ท่านมีเชื้อสร้างสมเพาะพันธุ์ พันธุกรรมมาทางมนุษย์พันธุ์นี้บ้างรีเปลา ถ้าไม่มี ก็หาโรงเพาะชำ เพาะพันธุ์ เมล็ดกล้า ขึ้นมาได้บ้างแล้ว

เริ่มที่นี่ ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ โดยการ ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี และประคองรักษาความดีนั้นไว้ต้นกล้ามนุษย์พันธุ์นี้ มีอยู่แค่นี้ปุ๋ย ของมันก็คือ

ลดความขี้ติ๊ด ขี้เหนียวหลง เอาสิ่งของออกจากชีวิต จิตใจระมัดระวัง ปุ๋ยชั้นดี ก็คือ ทาน หมั่นทำทานบ่อยๆ ศัตรูของต้นกล้าพันธุ์นี้ ก็คือ โลก

ทาน คือ ปุ๋ย โลก คือ ศัตรู คู่อาฆาตของเผ่าพันธุ์ ทำทาน เราใส่ปุ๋ย ต้นกล้า เจริญงอกงามเรามีปุ๋ย แต่เราใส่ปุ๋ยไม่เป็น แทนที่จะเป็นทาน ต้นเป็นแตกไปโน่นเลย

ทาน คือ การให้ แลก ก็คือ การยัด เราให้ คิดว่าเป็นทาน แต่จิตที่ไม่มีเชื้อเพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์พันธุ์ปัญญา แทนที่จะเป็นทาน มันจะกลายเป็นแลก

แลกก็คือยัด เป็นการเอาเข้า เอาเข้าอย่างมูมมาม นั่นแหละ เขาเรียกว่า โลกศัตรูและข้าศึกของท่าน ทำทาน เป็นการทำความดี

เรียกว่า ทำกุศลผลบุญ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำทานขอให้ถูกหวย ขอให้ร่ำรวย ขอให้ได้ตั้งใจ มันเป็นฝ่ายโลก เป็นข้าศึกของท่าน

เราไม่เรียกว่าทาน เราใช้คำว่า แลก มันคนละส่วนกัน คนละปากกัน แต่เราก็ทำกัน แยกไม่ออก บอกไม่ถูกว่า ไหนทานไหนแลก

เลยทำบุญกันแปลก เป็นทั้งแลกและทาน มั่วกันไปหมดมนุษย์พันธุ์ปัญญาเขาทำทาน เพราะเขามีปัญญา เขาพอจะรู้เรื่อง

ในบางเรื่อง และรู้เรื่องในเรื่องที่เขาเข้าใจ เป็นผู้ทำได้ มีความกล้าหาญ ซาญซัยเด็ดเดี่ยว นอบน้อม ถ่อมตน มั่นคง เป็นผู้มืทาน

เป็นผู้ให้ ใครมีมนุษย์พันธุ์นี้ไว้ใกล้ชิด ผู้นั้นฟินไม่ฝู เพราะมีใกล้ชิดดูพันทุกวัน ไปโนน....เลย ! มนุษย์พันธุ์นี้ เราคัดออกมาจากมนุษย์พันธุ์ สูดยอดของความกล้าหาญ

พันธุ์สูดยอดของพันธุ์ผู้นำ พันธุ์สูดยอดของผู้รู้เรื่อง และพันธุ์สูดยอดของผู้ที่พอจะรู้เรื่อง จากการสูมเอา ออกมาจากมนุษย์ในเจ็ดพันกว่าล้านคน ทั่วโลก

ให้ได้แค่ 1000 คน สูดยอดถึงแก่นเซลล์เลยเน้อะ จากนั้น.....ยังมีจากนั้นอีกว๊าย !เราก็คัดแยกให้ได้มนุษย์ ผู้ทรงปัญญานี้แหละ

คัดซ้ำ คัดซาก จากกลุ่มผู้กล้าหาญ ทั้งพันกลุ่ม จนเหลือมนุษย์พันธุ์ปัญญา แค่ 1 เดียว ออกมาอีกให้ได้ 1000 ท่าน นำทั้ง 1000 ท่าน

ที่ซัดเงาลงแว๊กอย่างดีนี้ มาคัดเหลือเพียง 1 ไร่ 1 เดียวจากมนุษย์พันธุ์ปัญญาทั้ง 1000 ท่านนี้แหละ คือมนุษย์ พันธุ์ เสียสละ อภัย ไมโกรธ ไมโลภ

ต่อผู้ใดหรือใครๆ ในโลก เราเรียกมนุษย์พันธุ์นี้ว่า มนุษย์พันธุ์ “เทวธรรม” เป็นมนุษย์พันธุ์ที่จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว

ไม่ต้องพูดถึงการเกิดมาเป็น สัตว์ อสุรกาย เปรต นรก ไฉนนั้น ไม่เนื่องอะไรในเครือญาติฝ่าย ดี เอน เอ ในพันธุ์กรรม ชะแล้ว

ไม่กลับมาเกิดให้เจ็บกระตองใจเล่นอีกแล้ว ตายจากความเป็นมนุษย์พันธุ์นี้ไป เกิดอีกที่ บนโน้น บนไหนก็ไม่รู้ เราเรียกว่า

บนเทวโลก ทางพุทธ เขาเรียกว่า ชั้นสวรรค์ ชั้นพรหม อะไรเทือกนั้นหมดกำลังจากตรงนั้นตีตัวต่อเข้านิพพาน ซึ่งอยู่ตรงไหนอีกก็ไม่รู้

ยังไม่เคยไปแคร์จักพวกนี้เป็นมนุษย์ชั้นศีลในสมาธิ ทางพระเรียกมนุษย์พันธุ์นี้ว่า พันธุ์อนาคามีหรือ อนาคาโมะ อะไรนี่แหละ

แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นพวก อนาคาคอก จริตหนักไป ทางอีแอบ และอีดอก (อ่านว่า อี-ตะ-อก ภาษาไทยน่าจะอ่านให้ถูกด้วย) เป็นยั้งจั้งชะเยอะ

มนุษย์พันธุ์นี้ เอาเป็นผิวเป็นเมียไม่ได้ เพราะมันไม่เอา ไม่ใช่เอาไม่เป็น เอาเป็นแต่ใจเขาไม่เอา (คำว่า เอา นี้ ต้องขยายอีกรึเปล่าวะ เนี่ย)

ถ้าผล่อขึ้นชอบเอามาเป็นผิวเป็นเมีย ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเตรียมสระน้ำไว้ ตกเบ็ด หาปลา ถ้าผู้ชายก็ต้องหาเวลาไปชักกว่าวจุฬาที่สนามหลวง

ไม่มันท่านจะเครียด เพราะมันไม่ค่อยจะเอา และไม่เอากันซะเลย ! เราเรียกว่า มนุษย์เทวธรรม เป็นมนุษย์จิตใจเทวดา เมื่อตายก็หมดสิทธิ์ กลับมาเป็นมนุษย์อีก

ไปเป็นเทวดา เสรีจ โก อินเตอร์ เข้าประเทศนิพพานนุ่นเลย !มนุษย์พันธุ์แสนจะหายากนี้ ค่อยๆ หา ค่อยๆ คัดนะ อย่าเพิ่งท้อ

ค่อยๆ เชี่ยวออกมาจาก มนุษย์พันธุ์ปัญญา ที่คัดตามๆ กันมา สะสมให้ได้อีกซักพันคนเอามาจับเรียง ดูหน้าไอ้พวกที่ไม่เอาทั้งหลาย

จะได้มนุษย์พันธุ์ ธรรมดา ธรรมดา แค่คนเดียว เราเรียกและตั้งชื่อไว้ให้ว่า “มนุษย์พันธุ์ ยุติธรรม” หรือ “มนุษย์ภาวะธรรม”

นี่เป็นสุดยอดของมนุษย์ ในมวลมนุษยชาติ ของโลกใบนี้ มนุษย์พันธุ์นี้ไม่ไปไหนข้างไหนมีใจยุติธรรมในทุกเรื่อง เพราะเข้าใจเป็นผู้ที่พอจะรู้เรื่อง

เป็นผู้ที่รู้เรื่อง เป็นผู้นำ เป็นผู้กล้าหาญ เป็นผู้มีปัญหา เป็นผู้เสียสละ ไม่เอาอะไร และเป็นผู้ซึ่งคงไว้ในความยุติธรรม เข้าใจความเป็นธรรมดา

ตรงตามความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่เลื่อนไม่ไหลไปทางไหนไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เอาอารมณ์ของใจเป็นตัวยึดมั่นยึดนี้

เป็นมนุษย์พันธุ์หายากขิบเป้ง ใครได้มนุษย์พันธุ์นี้ไว้ครอบครอง ช่วยตายห้า เป็นพนักงานบริษัท บริษัทก็ล้มก็แข็ง ได้เป็นผิวเป็นเมีย ครอบครัวยังแตก

ก็แยก หากอยู่ในหมู่ ในเมือง ทั้งหมู่และเมือง พากันลงนรกหมด มันเป็นมนุษย์พันธุ์ช่วยจริง ของโลก โลกเขาไม่เอามนุษย์พันธุ์นี้กัน

ไม่เอามาทำพันธุ์ไม่เอามาทำครอบครัว ไม่เอามาร่วมงานในบริษัท ไม่อยากเอามาผสมร่วมงานอะไรทั้งนั้น ชาวโลกเขากลับช่วย

มนุษย์พันธุ์นี้เป็นพันธุ์หายากหากคัดออกมาได้ซักคนผู้นั้นก็จะโดนอับเปหิให้ออกไปจากโลกใบนี้ โลกใบนี้ไม่ยอมรับ ให้กลับเข้ามาเกิดอีก

นรกก็ไม่ให้เข้าไปเกิดสัตว์ก็ไม่ให้เข้าไปเกิดเปรตตอสุรกายมันก็ไม่ยอมรับแม้แต่สวรรค์ชั้นฟ้าทั้ง 6 ชั้น หรือ พรหมทั้ง 20 ชั้น ก็ไม่มีใครเขาเอา

เป็นมนุษย์พันธุ์ที่น่าสงสารจริงๆของดีๆหายาก เจอยาก แต่ไม่เป็นที่ต้องการของทั้งสามโลกมนุษย์พันธุ์นี้เลย ไม่มีที่ที่จะกลับมาให้เกิด

เมื่อเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องตายกันละความตายไม่มีอีกต่อไปมนุษย์พันธุ์นี้ จะเริ่มงอกแตกหน่อ จากเมล็ดกล้า ก็เริ่มปลูกได้ เมื่อกลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์ชั้นปัญญาแล้ว

เมื่อไหร่ที่เป็นมนุษย์ชั้นปัญญา หน่อต้นกล้า เริ่มเจริญเติบโต ขึ้นเรื่อยๆ จนแปลงกายชั้นสุดท้ายเป็นมนุษย์
ธรรมดา เข้าใจความธรรมดาในสรรพสิ่ง

ว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้น นั่นเอง !พวกท่าน เป็นมนุษย์แบบไหน ? คำว่า มนุษย์ มีใจเป็นผู้เป็น ไม่ใช่
กายเป็นผู้เป็น

กายมนุษย์แต่ใจสัตว์ มันก็แค่สัตว์ในคราบของมนุษย์ ใจเทวดา นั่นก็เป็นเทวดาในคราบของมนุษย์ กายมนุษย์
ฟังเมื่อไหร่ ตัวที่ไปก็คือใจ ใจเป็นผู้สวดย

ไม่ใช่กายเป็นผู้สวดย กายสวดยไม่เป็น เป็นแต่แตก และมันก็แตกตอนมีกายนี้เท่านั้น มันเป็นแค่เครื่องมือของ
ใจ ในขณะที่มีรูปร่าง

ที่สุดมันก็นอนแองแม้งทับถมเป็นดินอยู่บนโลก ให้ผู้อื่นได้เป็นที่รองตีน เหยียบย่ำ กรำศึกต่อไป ก็เท่านั้น ฉัน
ขอเพาะหน่อเนื้อ กล้าเนื้อ

ให้ได้เป็นมนุษย์พันธุ์ที่ใดๆ ทั้ง 3 โลก ไม่เอาแน่แหละ ขอเป็นตัวเสนียด อับปรีย์ จัญไร ที่ใดๆ เขาไม่ปรารถนา
กัน ขอเติบโต ยืนต้นขึ้นมาด้วยเผ่าพันธุ์นั้น

ท่านจะเอาไหมล่ะ กับมนุษย์พันธุ์ธรรมดา ที่ใดๆเขาไม่เอา ถ้าเอาก็เริ่มให้ท่านซะ อย่างมัวแต่แตก

มีนิทานเรื่องหนึ่ง จะเล่าให้ฟังวันหนึ่งฉันนั่งเรือออกไปบิณฑบาต ฉันมันเป็นพระสงฆ์ไร้แผ่นดิน บนแผ่นดิน
หาที่อยู่ไม่ได้ สงสัยเคยเกิดเป็นแมลงมูมน้ำ วันๆยืนอยู่บนสกี

ลิวไปลิวมาตอนเช้าออกไปบิณฑบาต มีอยู่บ้าน สองบ้านเขาให้ข้าวกินขณะนั่งเรือกลับเรือฉันเป็นเรือหางยาว
อยู่ห่างจากชาวบ้าน ชาวแพ 3 กิโลเมตร

กำลังขับเรือกลับมีเรือสองลำวิ่งตีคู่ขึ้นมาสงสัยมันจะมาแข่งกับเรือฉันฉันก็เลยเร่งเร็วขึ้นมันทั้งสองก็พากันเร่ง
กวาด ฉันก็ยิ่งเร่งหนี

มันก็ยิ่งเร่งกวาดขึ้นมาติดๆ นี่มันจะขับเรือแข่งกับพระหรือไงกันวะ รั้มันจะปล้นเรา ไม่ได้ ไม่ได้ ก้มหน้า ไม่ให้
ขวางลมตามหลักแอร์โรไดนามิก

กอดคันเร่ง จนจิวรปลิว แน่! มันก็ยังกวาดตามมาไม่เลิกมันต้อนฉันจนเข้าไปติดอยู่ในอ่าวแคบๆ แห่งหนึ่ง ฉัน
ขับเรือไปต่อไม่ได้

ยุ่งเลย! มันสองคนในเรือ ลูกขึ้นมาจับเรือของฉันไว้ ไม่ให้หนีอีก แล้วตะโกนเสียงดังแข่งกับเสียงเรือที่ยังไม่ดับ
“หลวงพี่ ผมจะใส่บาตร หนีแม่่งทำไมเล่า เปลืองน้ำมันชิบหาย”

ดูเต๊ะ หนีมาตั้งไกลเฮ้อ....ฉันค่อยโล่งใจหน่อย เพราะไอ้พวกนี้ มันไม่เคยเข้าวัดทำบุญอะไรกับใครเขาเลย มัน
ตัดไม้ ล่าสัตว์ หาปลา

แล้วใครจะไปรู้ได้ไงว่าพวกมันคิดจะใส่บาตรพวกมันลูกขึ้นยืนหัวเรือ ยกมือขึ้นอธิษฐานพิมพ์้า แล้วยกเอา
ปลาสดขนาดเล็ก 2 กิโล

ยัดโครมลงไปในบาตร อีกคนเอาปลาแรด เลือดอาบเพราะเพิ่งยิงได้มา อัดเข้าไปอีกตัว มันพากันดินขลุๆ ๆ
ๆ ในบาตร “ขอพรเพราะๆ หน่อยหลวงพี่ ขอให้ผมหาปลา หาสัตว์ ได้เยอะๆ”

โห...กูละ ลำบากใจ จึ้งๆ หนีแม่่งมันแล้ว ยังเสือกต้อนมาจนอับมัน จนได้ให้พรพวกใจบุญ พวกนี้เสร็จ หนึ่ง
ในนั้นบอกว่า “ไอ้คนนะ มันแข็งแรง”

“หลวงพี่ ต้องใช้ขวานทุบหัวมันแรงๆ นะ ไม่งั้น ไม่อยู่” “ไอ้แรด เหม็นคาวหน่อย” “ให้ก่อไฟหมกมัน
ทั้งตัว อย่าให้ทันมันตาย แก้วดาวได้” “เออๆ ขอบใจ”

วันนี้โชคดีจริงๆ ไอ้คนไม่เคยทำบุญ มันมาใส่บาตร มันใส่บาตรด้วยความใสซื่อของมัน มันได้บุญ ข้าวในบาตร
เขอะไปด้วยเลือดและคาวปลา

แกงที่ชาวบ้านใส่ถุงมาแตกกระจายวันนั้นฉันกินข้าวไปนั่งร้องไห้ไปร้องไห้เพราะดีใจที่พวกนั้นพากันมาทำบุญ
ใส่บาตรให้ฉัน

ร้องไห้กับไอ้แรดที่ตายคาบาตรร้องไห้ดีใจกับไอ้กุดที่ยังพอมีแรงว่ายน้ำได้ร้องไห้ดีใจในอาหารแปลกใหม่ที่เกิด
จากปลาแผ่นดินและร้องไห้.... ทำไม กูต้องมาเป็นยังี้ !